

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc**  
**Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương**

---

- Tôi tên: Trịnh Hoàng Tuấn Anh, sinh năm 1982 –Hiện là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Nhận thức được vai trò Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất: tôi sẽ thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp, thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với cô bác, anh chị cử tri; chú ý lắng nghe đầy đủ, chính xác, kịp thời các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, nguyện vọng của các cử tri và tôi hứa sẽ phản ánh trung thực, có trách nhiệm các ý kiến của cử tri, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

Thứ hai: Với vai trò là Phó Giám đốc Sở và đại biểu, tôi sẽ tích cực tham mưu hiệu quả việc ban hành các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, *phát huy các lợi thế, khơi dậy các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế*, nhằm đưa KT-XH của địa phương phát triển ngày càng *bền vững*, đời sống nhân dân được *nâng lên, tốt hơn*.

Thứ ba: Đối với bản thân, để xứng đáng với niềm tin của các cử tri, tôi luôn nỗ lực phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu.

Với những *nỗ lực* và *quyết tâm* của mình, Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm và hợp tác của cô bác anh chị cử tri để chúng ta *cùng nhau xây dựng* thành phố Dĩ An nói chung và phường .... nói riêng phát triển nhanh, bền vững và tốt đẹp hơn!

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng**  
**Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương)**

---

**Họ và tên:** Trương Thị Bích Hạnh.

**Chức vụ, đơn vị công tác:** Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh (HĐND Tỉnh), khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nội dung sau:

**Thứ nhất**, liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND Tỉnh nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND Tỉnh, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Tỉnh.

**Thứ hai**, là đại biểu HĐND Tỉnh tôi có điều kiện lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh để cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh xây dựng, ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và các đột phá chiến lược về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng giao thông; phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao nhằm xây dựng tỉnh Bình Dương phát

triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

**Thứ ba,** là cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu, tôi sẽ nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện theo Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của HĐND Tỉnh và tham gia quản lý nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh**  
**và Xã hội tỉnh Bình Dương)**

---

Tôi tên là : **Nguyễn Ngọc Hằng** , sinh năm 1973

Hiện là phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội BD

Là đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, khóa VIII.

Lần này, nếu được quý cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa:

1. Không ngừng nghiên cứu học tập nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, bởi có kiến thức, am hiểu pháp luật mới giúp tôi hiểu sâu, hiểu đúng và bảo vệ quan điểm chính kiến của mình, phát huy kỹ năng, kinh nghiệm và tâm huyết trong hoạt động HĐND.

2.Tôi sẽ cùng các đại biểu HĐND tham gia tích cực đổi mới HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

3.Tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân định kỳ, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề để trân trọng lắng nghe, chọn lọc những vấn đề bức xúc, chính đáng, phản ánh đầy đủ, kịp thời đến thường trực HĐND, các Ban HĐND, đến các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri.

4. Tôi sẽ tập trung quan tâm thực hiện 2 chức năng chính của HĐND là quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương, trong nhiệm kỳ 2021-2026 chú trọng các chương trình đột phá của tỉnh như: Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Tập trung một số lĩnh vực: giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, tôn giáo, thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền địa phương; góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống quan liêu, tham nhũng. Quan tâm đến việc triển khai các nghị quyết của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đặc biệt quan tâm phát triển đô thị thành phố Dĩ An và các áp lực do tốc độ đô thị hóa và tăng dân số cơ học.

5. Trên cương vị phó giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tôi sẽ tích cực tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua một số chính sách đặc thù của tỉnh liên quan đến các lĩnh vực như: Lao động, việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; chính sách đối với gia đình liệt sĩ, người có công; người nghèo; trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội...

Là ứng cử viên nữ và đang hoạt động trong ngành lao động - thương binh - xã hội, cơ quan thường trực vì sự tiến bộ phụ nữ, tôi sẽ kiến nghị với Trung ương và tham mưu tỉnh thực hiện các chương trình, mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ; chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam No ấm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Huỳnh Trần Phi Long Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình**  
**Dương; Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hyundai Bình Dương; Chủ tịch**  
**HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển KCN Sóng Thần; Phó Tổng Giám đốc**  
**Công ty TNHH Hoàng Gia Cát Tường**

---

1. Không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, nhận thức về mọi mặt. Bởi vì có hiểu sâu, hiểu đúng, hiểu chính xác vấn đề, nắm rõ vấn đề thì mới tự tin phản biện, bảo vệ quan điểm của mình khi thẩm tra, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương.

2. Tôi sẽ phát huy hơn nữa các kỹ năng, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm của mình trong hoạt động HĐND. Tôi sẽ cùng các đại biểu HĐND tham gia tích cực, tiếp tục đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu quả nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

3. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND và các đợt tiếp xúc cử tri cũng như tiếp công dân theo quy định. Dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đề xuất với các cấp chính quyền, về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

4. Tập trung quan tâm thực hiện 2 chức năng chính của HĐND Tỉnh là tham gia giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương:

- Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố Dĩ An theo định hướng thông minh, văn minh và hiện đại nhằm góp phần xây dựng thành phố Thông Minh Bình Dương trực thuộc trung ương

- Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chú trọng xây dựng các chính sách về an sinh xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư tri và nhân dân góp phần xây dựng thành phố Dĩ An phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại

- Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và lực lượng dân quân địa phương nói riêng vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, quan tâm tư tưởng, ý thức sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định phát triển; nâng cao đời sống vật chất và văn hóa với nhân dân; Phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, v.v...

**5. Với cương vị hiện tại là Phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ Tỉnh Bình Dương.**

Tôi sẽ tích cực vận động và tham gia hiệp hội doanh nhân trẻ của Tỉnh nhà và tập hợp các tầng lớp nhân dân trong lĩnh vực kinh tế nhằm phát triển và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị với các hiệp hội kinh tế của các tỉnh bạn và nước bạn. Thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân tỉnh Bình Dương và nhân dân các nước trên thế giới, góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh và vị thế của Bình Dương đối với cộng đồng doanh nghiệp và quốc tế. Đồng thời, tôi sẽ tích cực vận động các tổ chức doanh nghiệp tài trợ, từ thiện trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân tỉnh Bình Dương.



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Nguyễn Thị Kim Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty TNHH**  
**Một thành viên xỏ số kiến thiết Bình Dương)**

---

*Kính thưa: Quý Cô, Bác, Anh, Chị cử tri phường Bình Thắng, phường Đông Hòa và phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương*

Tôi tên Nguyễn Thị Kim Mai, Sinh năm 1981. Chức vụ và nơi công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương.

Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực bằng khả năng, trái tim và tinh thần trách nhiệm làm tốt những công việc sau:

1. Bản thân tôi sẽ không ngừng học tập, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu Hiến pháp và quy định của pháp luật, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn ứng cử nói riêng, để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

2. Tôi sẽ thực hiện tốt 2 chức năng chính của HĐND tỉnh đó là tham gia giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Riêng đối với Dĩ An, tôi sẽ quan tâm đến việc quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị thông minh; xây dựng thành phố Dĩ An phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại; đến cuối năm 2021 được công nhận đô thị loại II và đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I.

3. Với chức trách và nhiệm vụ được phân công như hiện nay, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách hàng

năm, để góp phần xây dựng bệnh viện, trường học đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, dạy và học của người dân trong và ngoài tỉnh. Làm tốt công tác xã hội từ thiện, trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và luôn đồng hành với tỉnh trong hoạt động phòng chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân.

**4. Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, tiếp dân theo quy định, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và mạnh dạn, bản lĩnh, trách nhiệm cao, đưa tiếng nói của cử tri đến HĐND-UBND tỉnh, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri dành cho mình.**

Rất mong nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của quý cô bác, anh chị Cử tri

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Ngô Hoàng Minh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư**  
**phát triển tỉnh Bình Dương)**

Tôi tên Ngô Hoàng Minh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương, Nghiệp vụ chuyên môn là Thạc sỹ kinh tế, học hàm học vị là Tiến sỹ QTKD. Tôi vinh dự được sự tín nhiệm của cử tri cơ quan đề cử và được UBMTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú và giới thiệu ứng cử đại biểu HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025. Tôi sẽ tập trung vào 3 điểm chính:

**Thứ nhất là với chức năng là ngành đầu tư phát triển trực thuộc UBND tỉnh**, tôi luôn tham mưu & đề xuất cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo & điều hành trực tiếp gần 25 năm qua, tôi luôn quan tâm đến việc phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư nâng cấp quốc lộ 13 thành đường đại lộ Bình Dương; đầu tư toàn bộ tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ngoài ra, tôi cũng tích cực hỗ trợ đầu tư các tuyến đường giao thông khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, tuyến đường huyện thị, thành phố kết nối trong toàn tỉnh.

**Thứ hai là tôi sẽ xây dựng danh mục đầu tư, hỗ trợ đầu tư:** Căn cứ vào chiến lược phát triển KTXH 5 năm của Tỉnh, tình hình thực tế của địa phương. Hàng năm, tôi sẽ tài trợ đầu tư cho các DA đầu tư kết cấu hạ tầng kt xh ưu tiên của các địa phương trong TP Dĩ An. Đầu tư toàn bộ phục vụ toàn cư dân TP Dĩ An, phục vụ đời sống vật chất, sinh hoạt sức khỏe cộng đồng, không vì mục tiêu lợi nhuận; DA môi trường, xử lý rác thải đô thị. Đặc biệt, tạo quỹ đất để phát triển đô thị, trung tâm thương mại, đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân & người lao động, cho vay ưu đãi mua nhà ở, đầu tư khu nhà trọ cho người có nhu cầu trên địa bàn. Hỗ trợ bảo lãnh

DNNVV, giúp cá nhân khởi nghiệp, sáng tạo vay vốn ưu đãi đầu tư sản xuất kinh doanh góp phần phát triển KT XH địa phương.

**Thứ 3 là Quỹ Đầu tư Phát triển mạnh thì chính quyền địa phương sẽ mạnh:**

với kiến thức & kinh nghiệm làm việc của ban thân tôi hơn 25 năm qua, tôi tham mưu & đề xuất HĐND-UBND tỉnh nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, cấp phát vốn đầu tư các công trình, dự án từ ngân hàng thế giới & các tổ chức tài chính quốc tế. Hỗ trợ xây dựng khu đô thị xanh, thông minh và thân thiện, hướng đến phát triển bền vững, hỗ trợ xây dựng khu đô thị mở phục vụ cho cư dân. Quỹ luôn là công cụ tài chính chủ lực của UBND tỉnh, là cánh tay nối dài giúp đỡ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, hoạt động SXKD góp phần quan trọng vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần đồng hành phát triển cùng các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam & phát triển thành phố thông minh Bình Dương trong tương lai.

Nếu được làm ĐB HĐND tỉnh, tôi cố gắng làm hết trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự tin nhiệm của cử tri. Tôi luôn giữ liên lạc thường xuyên với cử tri nơi đây để nắm rõ tình hình và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, đại diện cử tri để thảo luận những vấn đề kiến nghị của cử tri trong các kỳ họp HĐND tỉnh. Tôi tích cực tham gia các phiên thảo luận chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh và phản hồi những thông tin, vấn đề mà cử tri quan tâm.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Đỗ Đoan Trang, Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Bình**  
**Dương)**

---

Họ và tên ứng cử viên: Đỗ Đoan Trang, Sinh năm 1974, Quê quán: Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

Chức vụ: Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Bình Dương.

Muốn phát triển được kinh tế - xã hội thì trước hết con người phải phát triển về tri thức-giáo dục. Với vai trò là người tham gia công tác giáo dục, trực tiếp giảng dạy tại trường Đại học, hơn ai hết, tôi luôn ý thức được phải nỗ lực hết mình, đề ra được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo nên những thế hệ sinh viên vừa hồng vừa chuyên góp phần nâng cao đội ngũ lao động có chất lượng đáp ứng được nhu cầu lao động tại các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp.

Đại học Bình Dương nơi tôi đã gắn bó gần 15 năm trong ngành giáo dục, là trường Đại học đầu tiên của tỉnh nhà. Đến nay đã qua 24 năm hình thành và phát triển cùng với sự phát triển chung của tỉnh Bình Dương, Đại học Bình Dương đã đào tạo hơn 40.000 cử nhân, kỹ sư, Thạc sĩ tốt nghiệp trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam từ hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, đã góp phần trong việc nâng cao trình độ chuyên môn của dân cư trong và ngoài tỉnh. Với những tiềm năng hiện có, mong muốn của Trường và cá nhân tôi trong ngành giáo dục làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người có thể tiếp cận với nền giáo dục mở, học là quyền lợi và nghĩa vụ là cơ hội

của từng người dân trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, có cơ hội thăng tiến, tăng lương, việc làm ổn định, là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội. Việc học là suốt đời.

Với mong muốn và khao khát đó. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ 2021-2026 này, tôi cam kết thực hiện tốt 6 nhiệm vụ để đáp ứng lòng mong đợi của cử tri tại địa phương và trong tỉnh như sau:

1. Không ngừng học tập nghiên cứu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho chức năng quyết định và giám sát với vai trò là đại biểu HĐND. Không ngừng nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của tất cả địa phương trong tỉnh, của TP. Dĩ An và đặc biệt là của địa phương phường Bình Thắng, Đông Hòa, Bình An và sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ gần gũi, chặt chẽ với cử tri, lắng nghe các tâm tư nguyện vọng của cử tri để cùng với các đại biểu HĐND tỉnh kịp thời tìm cách hỗ trợ, chuyển tiếp các kiến nghị ý chí nguyện vọng của cử tri, phối hợp với các cấp chính quyền tìm cách theo dõi giám sát và phản hồi các giải quyết cho nhân dân theo đúng quy định trong thời gian ngắn nhất.

3. Góp phần trong việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục nhằm xây dựng một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, trong sạch, hoạt động có hiệu quả, chuyển đổi nền hành chính từ mệnh lệnh phục tùng, quan liêu sang nền hành chính thân thiện, gần dân, lấy lợi ích của nhân dân là trọng tâm, là mục tiêu mục tiêu hướng đến. Đặc biệt là cải cách hành chính trong giáo dục.

4. Vận động, nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của tỉnh nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, giảng viên trẻ phải có trách nhiệm hơn, tâm huyết hơn trong phục vụ sự nghiệp trồng người, xem được phục vụ nhân

dân, phục vụ người học vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ thiêng liêng được Đảng và Nhà nước giao phó.

5. Tham gia góp ý xây dựng các chương trình, chính sách liên quan đến giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, giảm tải áp lực cho người học, tạo môi trường học tập vui vẻ, hạnh phúc, giảm thiểu bạo lực học đường, bảo vệ quyền lợi người học, chống gian lận trong thi cử và tham nhũng trong giáo dục. Bên cạnh đó với năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế- tài chính, tôi sẽ tham gia đóng góp trong các chương trình nghiên cứu phát triển kinh tế địa phương.

6. Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, thì sự đóng góp của cá nhân trong ngành giáo dục trong việc cải cách xây dựng những chương trình đào tạo phù hợp đáp ứng nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp sẽ góp phần trong việc đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế địa phương.

Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày hội lớn của toàn dân, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tôi tin rằng qua cuộc bầu cử nhân dân sẽ chọn, bầu được những đại biểu xứng đáng thay mặt mình vào HĐND. Với thời lượng có hạn nên tôi chỉ có thể trình bày những vấn đề trọng tâm, ngắn gọn xúc tích nhất. Nếu được cử tri bầu vào HĐND tôi sẽ cụ thể hóa những nhiệm vụ này bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực để đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri.